

Số: 233/BC-MTTQ-BTT

Cư Jut, ngày 04 tháng 8 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.**

Thực hiện Công văn số 950/MTTQ-BTT ngày 09 tháng 6 năm 2022 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đak Nông về việc “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cư Jut báo cáo kết quả thực hiện trên địa bàn huyện như sau:

## **PHẦN I**

### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Huyện Cư Jút có tổng diện tích tự nhiên 723,26km<sup>2</sup>. Có 20 km đường biên giới giáp với huyện Pec chănda, tỉnh Muldulkiri vương quốc Cam pu chia. Có 08 đơn vị hành chính gồm: 07 xã và 01 thị trấn. Dân số: toàn huyện có 96.968 người. Có 25 dân tộc cùng chung sống. Toàn huyện có 124 thôn, bon, buôn, tổ dân phố, trong đó có 10 bon, buôn là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Có 03 tôn giáo chính đó là; Phật giáo, Công giáo và đạo Tin lành. Nhìn chung tình hình tư tưởng, đời sống nhân dân ổn định. Đoàn kết, an tâm lao động sản xuất khắc phục khó khăn. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chung tay xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn. Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cấp Chính quyền, các tổ chức quần chúng và nhân dân đã tích cực tham gia vào phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Do đó, tội phạm trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Cư Jút nói riêng có giảm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ cho việc phát triển kinh tế- xã hội của huyện. Tuy nhiên, tình hình an ninh vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều hủ tục, tập quán còn lạc hậu của các dân tộc, trình độ dân trí còn thấp nên bọn tội phạm dễ lợi dụng mua chuộc, lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin gây ra những sự vụ bất ổn làm hoang mang đến quần chúng nhân dân gây bức xúc trong xã hội.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Cư Jút đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên và cơ quan Công an, Quân sự huyện đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc.

## II. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

### 1. Công tác quán triệt, tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết

Ủy ban MTTQ huyện phối hợp chính quyền, các tổ chức thành viên và Công an huyện chủ động, thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm lý của các tầng lớp nhân dân để vận động các già làng, trưởng thôn và những người có uy tín, các chức sắc tôn giáo tham gia vào các tổ tự quản bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội tại cộng đồng dân cư. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Giữ vững ổn định chính trị, từng bước đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tăng cường củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân nêu cao cảnh giác không nghe, không làm theo các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Thực hiện có hiệu quả Đề án 01 (138) về “Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 08 lớp tập huấn về công tác phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” cho hơn 1.200 lượt cán bộ hội viên, đoàn viên, cán bộ làm công tác Mặt trận. Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản, Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS cho các vị là chức sắc các tôn giáo, già làng, trưởng thôn, trưởng Ban công tác Mặt trận và những người có uy tín trong cộng đồng dân cư được 1.247 lượt người tham gia; vùng đồng bào dân tộc thiểu số được 166 lượt; thành lập được 124 Tổ hoà giải với 678 thành viên, đã hòa giải thành 211 vụ việc, phối hợp vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại, cung cấp các nguồn tin có giá trị cho các ngành chức năng để thụ lý và xử lý theo pháp luật. Cấp phát tài liệu tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam in ấn và phát hành đến cán bộ Ban Công tác Mặt trận ở 124 khu dân cư, Tổ chức cho trên 95% hộ dân tại cộng đồng dân cư ký cam kết tham gia bảo đảm an toàn giao thông, thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan và hủ tục lạc hậu khác... góp phần ổn định an ninh chính trị và giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Ủy ban MTTQ, các Tổ chức thành viên, Công an huyện phối hợp với phòng văn hóa thông tin và Đài truyền thanh huyện tuyên truyền, đưa tin được 162 tin và phóng sự trong chuyên mục “An ninh trật tự”; phối hợp phát tờ rơi Luật Giao thông đường bộ được 15 đợt với 4.830 tờ với khoảng 12.325 lượt người tham gia; treo nhiều băng rôn tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm và hưởng ứng “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTTQ”, “Ngày phòng cháy chữa cháy” và cho 205 trường hợp ký cam kết chấp hành tốt Luật giao thông đường bộ.

Phối hợp tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới”, đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho toàn thể đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Bộ Công an, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các thành viên Mặt trận về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự; giúp mọi người nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật; ý thức cảnh giác, trách nhiệm và năng lực bảo vệ an ninh, trật tự, tích cực, tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu “Diễn biến hòa bình”, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, tệ nạn xã hội phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước.

Trong 10 năm qua đã tổ chức được 157 buổi vận động về thực hiện chính sách đại đoàn kết với hơn 10.000 người tham gia; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân được 61 buổi với 4.523 người tham gia; Phối hợp với Ban Dân vận, Công an huyện, các Tổ chức thành viên và các xã, thị trấn tổ chức phát động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở 124 khu dân cư với 59 buổi họp nhân dân trong thôn, buôn, bon và họp phát động theo giới, ngành với hơn 4.000 người tham gia; Phối hợp tổ chức tuyên truyền về phòng chống tội phạm, ma túy ở xã Cư Knia, Đắk D’rông, Đắk Wil, Ea Pô có trên 360 người tham dự; Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm cho cán bộ cốt cán, hội viên, đoàn viên, thanh niên và các em học sinh trong các trường học. Đồng thời phối hợp tổ chức lễ ra quân, mít tinh, cổ động tuyên truyền trên các tuyến đường liên xã, liên thôn và tổ chức lồng ghép vào “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” (18/11) được 635 buổi với hơn 54.000 người tham gia. Đến nay trên địa bàn huyện đã xây dựng được 195 cán bộ cốt cán ở khu dân cư và 08 đội dân quân tự vệ bảo vệ an ninh trật tự thôn, buôn, bon, tổ dân phố; hướng dẫn Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn kiện toàn, củng cố 124 Ban công tác Mặt trận, 08 Ban thanh tra nhân dân và phối hợp với chính quyền củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của 122 tổ hòa giải với 687 hòa giải viên và 124 tổ an ninh nhân dân ở các xã, thị trấn để làm tốt công tác giám sát, hòa giải các vụ việc góp phần giải quyết kịp thời những mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở, đã đem lại hiệu quả thiết thực góp phần không nhỏ vào việc giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn dân cư.

#### ***Công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo Mặt trận và các đoàn thể thực hiện.***

Thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW, ngày 01/8/2013 giữa Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, giai đoạn 2014- 2018. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp số 775/CTr-MTTQ-CAT, ngày 05/11/2014 giữa Ủy ban Thường trực MTTQ huyện và các tổ chức thành viên với Công an huyện về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; trên cơ sở đó chỉ đạo cho Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn và Công an các xã, thị trấn ký kết chương trình phối hợp thực hiện.

Cơ quan Công an huyện đã xây dựng Kế hoạch số 51/KH-CAH, ngày 10/2/2014 để triển khai thực hiện chương trình; tham mưu xây dựng và triển khai

thực hiện kế hoạch số 93/KH-BCĐ, ngày 01/7/2014 của Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện về việc xây dựng Khu công nghiệp Tâm Thắng “An toàn về ANTT”; Xây dựng kế hoạch số 319/KH-CAH, ngày 19/5/2016 về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong CAND gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Hàng năm, Ủy ban MTTQVN phối hợp Công an huyện duy trì sơ kết công tác thực hiện Chương trình phối hợp để kiểm điểm đánh giá tình hình, rút ra kinh nghiệm để chỉ đạo tổ chức thực hiện cho thời gian tiếp theo.

## **2. Kết quả thực hiện Nghị quyết**

### **2.1. Công tác xây dựng Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa**

Nhân dân các dân tộc huyện Cư Jút luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đóng góp có hiệu quả vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng của địa phương góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

Lực lượng Quân đội và Công an trong huyện luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, là lực lượng nòng cốt trong nền quốc phòng toàn dân và bảo vệ Tổ quốc, làm tốt công tác dân vận, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân huyện nhà.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên phối hợp với ngành Công an, tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” hàng năm; thực hiện chương trình 4 giảm “Tội phạm, ma túy, mại dâm và tai nạn giao thông”; triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”... Nhằm nâng cao cảnh giác cách mạng cho nhân dân trước những âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, các phương thức, thủ đoạn hoạt động, hậu quả tác hại của tội phạm, tệ nạn xã hội, các sơ hở, thiếu sót mà các thế lực thù địch và bọn tội phạm có thể lợi dụng để nhân dân chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác.

Phối hợp vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh trật tự, không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Phối hợp thực hiện Tiêu chí thứ 19 về “An ninh trật tự xã hội được giữ vững” trong 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới của Ban Chỉ

đạo Trung ương... Qua đó đã huy động được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” và gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa” gắn với việc xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường “An toàn về an ninh trật tự”. Tính đến hết năm 2021 có 7/7 xã đạt tiêu chí số 19, 124/124 khu dân cư, 08/08 xã, thị trấn, 36 cơ quan, 03 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã tăng cường và đẩy mạnh sự phối hợp với lực lượng công an, thường xuyên thông báo tình hình và chủ động phối hợp để thống nhất thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT. Trong thời gian qua đã phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho Ban công tác Mặt trận nhằm nâng cao trình độ và khả năng giải quyết các vụ việc xảy ra trên địa bàn các xã, thị trấn, thực hiện tốt công tác tham mưu cho tiểu ban chỉ đạo PCTP, TNXH và THPTTDBVANTQ trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT ở địa phương.

Phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ nhất là Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư vận động nhân dân giám sát thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời kiến nghị tháo gỡ các vướng mắc gây trở ngại cho phong trào, đề xuất biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

## **2.2. Xây dựng khối Đại đoàn kết phối hợp chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng, an ninh, giải quyết các vấn đề xã hội**

Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên thường xuyên phối hợp với chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tập trung quán triệt tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; các chương trình trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện; Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam năm 2013, Luật Đất đai sửa đổi... Đặc biệt là đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện chương trình “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Kết quả, đã tổ chức được 425 cuộc, với gần 50.000 lượt người tham dự.

Hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và phát động các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ những người khó khăn, hoạn nạn... gắn bó với nhân dân, tạo nên sự gắn kết trong cộng đồng. Các tổ chức thành viên của Mặt trận tăng cường củng cố tổ chức vững mạnh, tiếp tục mở rộng nội dung và hình thức hoạt động, thu hút đông đảo đoàn

viên, hội viên tham gia; là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở cơ sở và địa bàn dân cư.

Hàng năm phối hợp hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, Ngày hội được tổ chức chu đáo, nội dung và hình thức phong phú, thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia, khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, trở thành hoạt động có ý nghĩa sâu sắc về chính trị, văn hoá, xã hội ở khu dân cư; đề cao tính tự quản của cộng đồng, xây dựng khu dân cư vững mạnh toàn diện. Các vị lãnh đạo từ tỉnh, huyện, các xã, thị trấn sắp xếp thời gian tham dự Ngày hội để chung vui cùng nhân dân, chúc mừng những thành tích của cộng đồng dân cư trong phong trào thi đua yêu nước. Thông qua Ngày hội mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức với nhân dân ở khu dân cư càng thêm gắn bó.

Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền các cấp bám sát địa bàn cơ sở, thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo. Tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc, đồng bào theo đạo thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số như: tổ chức gặp mặt, hội nghị biểu dương, tặng quà... Thông qua các hoạt động đó đã kịp thời động viên người có uy tín tiếp tục tham gia các hoạt động ở địa phương; đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia công tác hòa giải ở cơ sở; cung cấp tin tức giúp các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh, trật tự nhất là vùng sâu, vùng xa.

Phối hợp triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh số 34/2007/UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Qua thực hiện dân chủ ở cơ sở tạo được sự chuyển biến về nhận thức về vị trí, vai trò của việc thực hiện dân chủ cơ sở trong cán bộ; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, huy động được nhiều nguồn lực trong nhân dân đầu tư cho phát triển, góp phần to lớn vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhân dân đã đóng góp hàng tỷ đồng, góp công, góp sức xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, cùng với Nhà nước xây dựng, sửa chữa được nhiều công trình đường giao thông nông thôn, trường học, hội trường thôn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Đến nay 124/124 khu dân cư có quy ước được phê duyệt; Hướng dẫn Ban công tác Mặt trận quy trình, thủ tục bầu trưởng thôn, buôn, bon, tổ dân phố hết nhiệm kỳ theo khoản 2, Điều 16 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các văn bản có liên quan. Thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kết hợp với công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trong 10 năm qua, Ủy ban MTTQ huyện, xã vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện, cấp xã được hàng tỉ đồng, đã hỗ trợ xây dựng được

hàng chục căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; phối hợp với chính quyền xây dựng nhà ở cho người nghèo khó khăn về nhà ở được hàng trăm nhà. Ngoài ra, số tiền Quỹ còn được sử dụng để giúp đỡ, hỗ trợ khám chữa bệnh, học tập, tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán hàng năm cho người nghèo, cận nghèo, người khó khăn đột xuất.

### **2.3. Củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân**

Qua công tác phong trào đã xây dựng được 76 mô hình không có tội phạm và tệ nạn xã hội ở 76 thôn, buôn, bon, tổ dân phố và kiện toàn củng cố xây dựng 08 câu lạc bộ phòng chống tội phạm, mô hình thôn, buôn, bon, tổ dân phố, cụm dân cư, cơ quan trường học không có tội phạm, không có ma túy, khu dân cư văn hóa, các câu lạc bộ: “Tuổi trẻ phòng chống tội phạm”, “Khu dân cư không có tệ nạn xã hội”, “Khu dân cư tiến tiến”, mô hình “Khu công nghiệp Tâm Thắng an toàn về ANTT”, mô hình “Gia đình không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo” được duy trì và nhân rộng có tác động tích cực thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển. Đồng thời, Mặt trận các cấp trong huyện đã lồng ghép thực hiện Chỉ thị số 01 vào thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các tổ chức thành viên như: Hội Phụ nữ với cuộc vận động “Xây dựng gia đình năm không, ba sạch”, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Tuyên truyền hàng ngàn lượt người tham dự; tổ chức 359 buổi phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an ninh trật tự với 10.654 lượt người tham dự. Hội Cựu chiến binh xây dựng được 2 mô hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTT là: mô hình “Toàn dân bảo vệ ANTT” ở xã Đak Drông và mô hình “Vận động nhân dân thực hiện nghiêm luật ATGT ở khu dân cư” ở xã Nam Dong; xây dựng được 400 hội viên cốt cán ở các chi hội, có 182 hội viên tham gia các tổ hòa giải ở các khu dân cư, 138 hội viên tham gia các tổ an ninh ở thôn, buôn, bon, TDP. Đoàn thanh niên xây dựng các CLB quần chúng tự quản làm công tác phòng chống tội phạm như: “CLB thanh niên với pháp luật”, “CLB thanh niên phòng chống HIV/AIDS”, “Đội thanh niên xung kích phòng chống mại dâm”; Đẩy mạnh việc triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Cư Jut học tập và làm theo lời Bác” sâu rộng trong đoàn viên thanh niên, tuyên truyền 6 bài học lý luận chính trị lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội tuyên truyền cảnh giác với các loại tội phạm, không chứa chấp, bao che các loại tội phạm cho hơn 2.200 lượt cán bộ, đoàn viên thanh thiếu niên. Hội Nông dân đã triển khai được 02 mô hình phòng chống tội phạm: “Mô hình tự quản và công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm” ở xã Nam Dong và mô hình “CLB hội viên nông dân với pháp luật” ở xã Tâm Thắng; ngoài ra còn tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTT được 70 buổi với 2.870 lượt cán bộ, hội viên tham gia, phát hành 500 cuốn sổ tay “Pháp luật và đời sống” đến các cơ sở hội; cấp

phát hơn 1.500 tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH.

Hàng năm MTTQ các cấp trong huyện đã đưa việc thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là một trong những nội dung bình xét công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong phong trào vào dịp tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) ở khu dân cư. Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng phong trào bảo vệ ANTQ và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phối hợp cùng các đoàn thể, tổ chức thành viên và lực lượng công an xác định các địa chỉ, gia đình cần quản lý, giúp đỡ, như: gia đình có người cai nghiện ma túy, gia đình có người chấp hành xong án phạt tù... từ đó phân công nhiệm vụ từng tổ chức hội, đoàn thể quan tâm công tác giáo dục, tuyên truyền và vận động thực hiện các chính sách pháp luật của Nhà nước.

Hàng năm, Ủy ban MTTQVN phối hợp Công an, quân sự huyện duy trì sơ kết công tác thực hiện Chương trình phối hợp để kiểm điểm đánh giá tình hình, rút ra kinh nghiệm để chỉ đạo tổ chức thực hiện cho thời gian tiếp theo.

### **III. NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN**

#### **1. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM**

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn

Công tác tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến Nghị quyết triển khai còn chậm; việc xây dựng chương trình công tác hàng năm chưa chú trọng đến các nhóm đối tượng, giải pháp mà yêu cầu của Nghị quyết đã đề ra.

Công tác phối hợp tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có lúc, có nơi chưa được sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; việc phát huy vai trò của những người tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo có lúc chưa kịp thời, vai trò người tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân chưa phát huy được hiệu quả.

- Tổ chức thực hiện.

Công tác phối hợp giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức thành viên còn gặp nhiều khó khăn, chất lượng, hiệu quả giám sát chưa cao; chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc có lúc chủ quan, có nơi còn hình thức, hiệu quả chưa cao.

#### **2. Nguyên nhân**

##### **2.1. Nguyên nhân khách quan**

Địa bàn rộng, dân cư sống không tập trung, đồng bào dân tộc thiểu số nhiều vấn đề am hiểu về pháp luật còn hạn chế; kinh phí tuyên truyền ít nên công tác triển khai thực hiện Nghị quyết còn gặp nhiều khó khăn.

Trình độ, năng lực cán bộ chuyên trách công tác Mặt trận còn những hạn chế nhất định. Cán bộ Mặt trận ở khu dân cư thay đổi liên tục, thiếu quy hoạch, đào tạo nên hoạt động còn lúng túng, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

##### **2.2. Nguyên nhân chủ quan**



Một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ, vai trò chủ thể của mình đối với công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân và giải quyết những vấn đề phát sinh còn chậm.

- Về tổ chức thực hiện các chủ trương của Nghị quyết: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết đôi lúc chưa kịp thời, số lượng nhân dân tham gia học tập Nghị quyết chưa được sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

- Về công tác phối hợp: Công tác phối hợp giữa các cấp các ngành chưa nhịp nhàng, thiếu trọng tâm, trọng điểm.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM**

##### **1. Đánh giá chung**

Kết quả công tác tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc của Mặt trận Tổ quốc đạt được trong 10 năm qua có nhiều chuyển biến quan trọng, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố. Các cấp ủy đảng đã thể hiện rõ vai trò vừa là thành viên, vừa là người lãnh đạo Mặt trận. Chính quyền các cấp tổ chức thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm trong công tác tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khối Đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được củng cố, tăng cường, mở rộng và phát huy, tạo đồng thuận cao trong xã hội. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”, “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*”, “*Đoàn kết sáng tạo nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế*”; việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện; đã xuất hiện nhiều gương tập thể và cá nhân tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo và ngày càng được nhân rộng và lan tỏa. Dân chủ cơ sở được tăng cường, quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy; hoạt động xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền hiệu quả, thiết thực và đi vào chiều sâu, góp phần tạo mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, công tác bảo đảm an ninh trật tự luôn được đảm không có vấn đề lớn nổi cộm xảy ra trên địa bàn huyện.

##### **2. Bài học kinh nghiệm**

1. Hoạt động của Mặt trận huyện phải luôn bám sát vào Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của chính quyền, định hướng hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh, là cơ sở quan trọng để Mặt trận Tổ quốc huyện thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong công tác tham gia bảo vệ ANTT của huyện nhà.

2. Mặt trận Tổ quốc huyện phải sát với nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân; cán bộ Mặt trận phải gắn bó, sâu sát với nhân dân để lắng nghe nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Ủy ban Mặt trận các cấp phải thực sự là người đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

3. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hoạt động trọng tâm, trọng điểm, rõ địa bàn, nắm bắt đúng đối tượng; lấy khu dân cư làm địa bàn hoạt động chủ yếu.

4. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các tổ chức thành viên, vai trò của Ủy viên Ủy ban MTTQ, già làng, trưởng bản, người uy tín, người cốt cán phong trào trong các tôn giáo... để tăng cường sức mạnh tổng hợp cho công tác mặt trận trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

5. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ Mặt trận; chủ động biểu dương kịp thời những người có thành tích xuất sắc; chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí để phát huy tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, nâng cao trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ và nhân dân trong công tác tham gia bảo vệ ANTTQ của Mặt trận.

## **PHẦN II**

### **PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG NHIỆM VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC NHỮNG NĂM TIẾP THEO**

#### **I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH:**

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở trên địa bàn, khu vực có nhiều diễn biến rất phức tạp và khó lường; các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá đảng, nhà nước, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; các loại tội phạm, các tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân có chiều hướng gia tăng.

#### **II. MỤC TIÊU:**

##### **1. Mục tiêu chung**

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

##### **2. Mục tiêu cụ thể**

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH trong thời kỳ mới. Phần đầu hàng năm có trên 90% trở lên khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác của Đảng, Nhà nước phát động. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” và tổ chức tốt việc cam kết thực hiện tiêu chí “An toàn về ANTT”.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, quản lý, giáo dục và giúp đỡ người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, nâng cao khả năng phòng ngừa xã hội, chủ động ngăn chặn kịp thời những nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.

Xây dựng, củng cố phát huy hiệu quả hoạt động lực lượng bảo vệ cơ sở và các tổ chức quần chúng làm công tác ANTT; xây dựng nhân rộng các mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” từng bước xã hội hóa nhiệm vụ bảo vệ ANTT và là lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT tại địa bàn cơ sở.

### **III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP**

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh một số nội dung chính sau:

Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, “vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI “về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Tập trung đổi mới nội dung, biện pháp phối hợp hoạt động liên tịch giữa các cấp, các ngành với các lực lượng, nhằm phát huy tốt hơn nữa trách nhiệm trong việc tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. “*Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới*” và phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp giữa MTTQ huyện và các tổ chức thành viên với Công an huyện trong việc đẩy mạnh phong trào PCTP, TNXH & XDPTTDBVANTQ, đảm bảo an ninh, trật tự; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và vận động đồng đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Ngoài ra Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với các tổ chức thành viên gắn công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc với việc hướng dẫn nhân dân đầu tư phát triển sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, tạo công ăn việc làm cho người lao động; hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, kinh doanh, thâm canh, kiến thức về thú y, bảo vệ thực vật cho bà con; tín chấp vay vốn sản xuất, giúp bà con nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống tránh xa tội phạm, ma túy và các loại tệ nạn xã hội, làm giảm nguy cơ phát sinh tội phạm do đói nghèo.

Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương xã hội.

Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo bảo đảm cho quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung phối hợp liên tịch được kịp thời, hiệu quả thông qua cơ chế hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm.

### **IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT.**

Tăng cường hỗ trợ kinh phí hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên trong công tác tham gia phát động quần chúng ở địa phương.

Trên đây là báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI “về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cư Jút./.

***Nơi nhận:***

- Ủy ban MTTQ tỉnh
- Lưu VT, VP.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Thị Hòa**